



โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา



นิเทศติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม (ครั้งที่ 2)

การนิเทศกิจกรรมครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมประกวดกิจกรรมระดับประเทศ คณะที่ปรึกษาได้เดินทางไปนิเทศโรงเรียน รวม 15 โรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยใช้เกณฑ์ในการนิเทศกิจกรรมเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการนิเทศครั้งที่ 1



ผศ.ดร.ศิริพร แยมนิล และคณะนิเทศกิจกรรมโรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา



ผศ.ดร.ศิริพร แยมนิล หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะผู้นิเทศร่วมกันนิเทศกิจกรรมโรงเรียนปราโมชวิทยา



รศ.พ.ต.อ. หญิง พัชรา สีนลอยมาพร้อมคณะ นิเทศกิจกรรมโรงเรียนกะทู้วิทยา

กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนพลยุติธรรม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนพลยุติธรรมขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ณ บริษัทวิทเทรอนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จำกัด แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จำนวน 487 คน จะต้องเดินทางเข้าที่พักตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2550 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูในแต่ละโรงเรียนที่มาจากทั่วประเทศ ได้ทำความรู้จัก คู่้นเคยกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายเยาวชนพลยุติธรรมทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศิริพร แยมนิล หัวหน้าโครงการและคณะได้กล่าวให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำ ข้อคิด และกำลังใจอันเป็นประโยชน์ทั้งในการประกวดผลงานวันที่ 18 ธันวาคม 2550 และการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต



นักเรียนในแต่ละภูมิภาคร่วมเข้าค่ายกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายเริ่มด้วยการสร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยกันระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยจะให้แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของตนให้เพื่อนๆ ได้รู้จัก ต่อจากนั้นจึงรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสนทนาการที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีคณะผู้นำค่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันคิดช่วยกันเขียนว่าจะทำความดีอะไรบ้างเพื่อถวายในหลวง สุดท้ายก่อนปิดงานนักเรียนจะมีการระดมสมองโดยช่วยกัน

คิดว่าจะทำอย่างไรให้กิจกรรมเยาวชนพลยุติธรรมในโรงเรียนเกิดความยั่งยืนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง



น้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ
สนุกสนานกับกิจกรรมสนทนาการ
ที่พี่ ๆ ผู้นำค่ายจัดให้

การจัดค่ายเยาวชนเยาวชนพลยุติธรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากทุกคนได้ให้ความร่วมมือและมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริหารและครู ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมระหว่างกัน ทำให้เกิดความร่วมมือ การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี การสร้างเครือข่ายเยาวชนพลยุติธรรม และทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งได้รับการถ่ายทอด ประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน



ผศ.ดร.ศิริพร แยมณีล และคณะกล่าวต้อนรับ
คณะครูและนักเรียน



พี่ ๆ ผู้นำค่าย สร้างความสนุกสนานให้กับน้อง
ๆ ในค่ายเยาวชนพลยุติธรรม